



ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน สายวิชาการ ที่มีสิทธิสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับข้อ ๒๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก จะดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัย จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชี และตามตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๗๖ อัตรา และที่จะว่างเพิ่มเติมในกรณีที่ตำแหน่งใดไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือมีผู้ได้รับการขึ้นบัญชีในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งน้อยกว่าจำนวนอัตราที่ว่าง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดำเนินการคัดเลือกใหม่ หรือดำเนินการอื่นตามความจำเป็นของมหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเห็นชอบ

๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิกเฉพาะตำแหน่งที่มีการคัดเลือกใหม่

๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใดที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้น

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในวันและเวลาที่กำหนด

- ๓.๓ ผู้ที่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันและเวลาที่กำหนด
- ๓.๔ มีเหตุอันควรที่มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้น

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมีคุณสมบัติที่ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง

๔. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยตามมาตรฐานทางสาธารณสุขที่ต้องหลีกเลี่ยงการรวมตัวของบุคคลซึ่งจะเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยจึงจะแจ้งวิธีการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชีทราบทางไปรษณีย์ โดยจะจัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่และอีเมลของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับแจ้งให้รายงานตัวจะต้องรายงานตัวพร้อมส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวไปที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทางอีเมล hr@mbu.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชีไม่ได้รับเอกสารแจ้งให้รายงานตัวผ่านช่องทางดังกล่าว โปรดติดต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

อนึ่ง ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว มหาวิทยาลัยไม่เปิดรับการติดต่อจากบุคคลภายนอกในสถานที่ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โทร. ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๒๙ – ๑๑๓๒ ในวันและเวลาทำการ หรือทางอีเมล hr@mbu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย